

จบไปอย่างสวยงามกับงาน Horti ASIA และ AGRI-Asia 2015

FAILED%20(Temporary%20file%20could%20not%20be%20copied.)

บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิبيชันส์ เอเชีย แปซิฟิก แสดงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลาง เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชสวน ดอกไม้ กล้วยไม้ พืชไร่ และเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียผ่านสองงานใหญ่แห่งปี ฮอร์ตี เอเชีย (Horti Asia 2015) และอะกรี เอเชีย (Agri-Asia 2015) ระหว่างวันที่ 17 – 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 เป็นงานที่รวบรวมนวัตกรรมการเกษตรจากองค์กรชั้นนำจากทั่วโลกรวมกว่า 200 แห่ง พาวิลเลียนนานาชาติ อาทิ เนเธอร์แลนด์ สเปน จีน ไต้หวัน อิตาลี และเยอรมัน และไฮไลท์นิทรรศการดอกไม้เพื่อชีวิตคนรุ่นใหม่ (Flower for Modern Life) พาวิลเลียนน้ำมันมะพร้าว พร้อมด้วยงานประชุมระดับนานาชาติน้ำมันมะพร้าวและอื่น ๆ มากกว่า 20 หัวข้อ การจัดงานครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ – วันที่ 17 มีนาคม 2558

ดร.อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ฮอร์ตี เอเชีย (Horti ASIA 2015) และอะกรี เอเชีย (AGRI-Asia 2015) พร้อมด้วย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) นายโยฮันเนิส อันดริย์ บัวร์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และนางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิبيชันส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด ร่วมกล่าวสนับสนุนการจัดงาน ฮอร์ตี เอเชีย (Horti ASIA 2015) และอะกรี เอเชีย (AGRI-Asia 2015) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชสวน ดอกไม้ กล้วยไม้ พืชไร่ และเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียท่ามกลางผู้ประกอบการชั้นนำจากทั่วโลก และแขกผู้มีเกียรติจำนวนมาก

นางลัดดา มงคลชัยวิวัฒน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิبيชันส์ เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

กล่าวว่า “สำหรับ ฮอร์ตี เอเชีย หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ แห่งภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 และในปีนี้ได้เพิ่มงาน อะกรี เอเชีย หรือ งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชีย เข้ามา โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทำให้การจัดงานครั้งนี้ ครอบคลุมอุตสาหกรรมเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ พืชสวน พืชไร่ ผลไม้ และดอกไม้ เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เข้าชมงานและผู้ประกอบการ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมแสดงงาน กว่า 200 บริษัท จากกว่า 20 ประเทศทั่วโลก อาทิ เนเธอร์แลนด์ สเปน เกาหลี ไต้หวัน เยอรมัน จีน และไทย

สำหรับไฮไลท์ครั้งนี้ นอกจากจะเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ด้านการเกษตรจากทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการบรรจุมัถภัณฑ์ การเก็บรักษา การปลูกพืชไร่และพืชสวนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด การเพิ่มมูลค่าสินค้า การสาธิตเครื่องมือเครื่องจักรกลต่างๆ ยังมีการจัดแสดงพาววิลเลียนานาชาติจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เกาหลีใต้ ฟิลิปปินส์ สเปน จีน และไทย สำหรับประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร นำนวัตกรรมที่น่าสนใจมาจัดแสดงหลายด้าน อาทิ Smart Farm Technology สวนดอกไม้ไม่นานาพันธุ์ Flower for Modern Life เครื่องจักรกลขั้นสูงเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต สร้างกำไร ควบคู่ไปกับการจัดประชุมระดับนานาชาติหลายหัวข้อ เช่น การประชุมน้ำมันมะพร้าว การประชุมวิศวกรรมยานยนต์เพื่อการเกษตร รวมทั้งจัดให้ความรู้ สาธิตการผลิต เพาะปลูก ฝรั่ง ตลอดจนที่สำคัญในปีนี้ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมชมงานทั้งในและต่างประเทศรวมกว่า 5,000 ราย ทำให้คาดว่าจะสร้างมูลค่าการค้าซื้อขายได้หลายร้อยล้านบาท ตลอดระยะเวลาการจัดงาน”

นายพรรัตน์ เมธาวิกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ (TCEB) กล่าวว่า “ในนามของสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เป็นหน่วยงานภาครัฐภายใต้การดูแลของสำนักงานนายกรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นโดยมีพันธกิจเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการจัดการประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติหรืออุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงเพื่อสร้างโอกาสทางการตลาดและการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยในตลาดโลก โดยอุตสาหกรรมงานแสดงสินค้านานาชาติ ถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและมีส่วนช่วยในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของไทย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทีเส็บได้เปิดตัวโครงการ ASEAN Rising Trade Show (ART) กับแนวคิด Think Big, Go Beyond ซึ่งเป็นแคมเปญส่งเสริมความแข็งแกร่งของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติของภูมิภาคอาเซียน ส่งเสริมให้มีการยกระดับคุณภาพของงานแสดงสินค้าของไทย และผลักดันให้ธุรกิจการแสดงสินค้าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยการจัดงาน Horti ASIA และ AGRI-Asia 2015 จะเป็นการต่อยอดภาพลักษณ์ไทยอย่างชัดเจนในฐานะศูนย์กลางศูนย์กลาง

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชสวน ดอกไม้ กล้วยไม้ พืชไร่ และเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง”

นายโยฮันเนิส อันดรีย์ บัวร์ เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย กล่าวว่า “อุตสาหกรรมพืชสวนของเนเธอร์แลนด์ได้ส่งออกไม้ตัดดอก พืชผัก และเมล็ดพืชนานาพรรณไปทั่วโลกมาช้านาน และด้วยนวัตกรรมที่พัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง กระบวนการผลิตของเนเธอร์แลนด์จึงมีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้นตามลำดับ นอกจากนี้ อุตสาหกรรมพืชสวนและวัตถุดิบตั้งต้นของเรายังสามารถหนุนให้เกิดผลผลิตภายในประเทศคิดเป็นมูลค่าสูงถึง 12,500 ล้านยูโร มูลค่าการส่งออก 17,000 ล้านยูโร และส่งผลให้เกิดตำแหน่งงานมากกว่า 450,000 ตำแหน่ง อุตสาหกรรมพืชสวนของเนเธอร์แลนด์ จึงเป็นผู้นำในกลุ่มอุตสาหกรรมพืชสวนทั่วโลก ด้วยการนำความรู้ ผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิตของเนเธอร์แลนด์มาใช้ เกษตรกรทั่วโลกจะสามารถเพิ่มผลผลิตผลของตนเอง

ได้ โดยบรรดาผู้ประกอบการชาวดัตช์นั้นถือว่าเป็นผู้นำในการพัฒนาเทคโนโลยีเรือกระจก ซึ่งเป็นเรือกระจก อัจฉริยะที่สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง มีความทันสมัยและเป็นชนิดนำแสงเติบโตแบบยั่งยืนสำหรับการเพาะปลูก ในเรือกระจกโดยเฉพาะ พร้อมทั้งยังมีระบบรีไซเคิลขยะมูลฝอยและน้ำ และสามารถผลิตพลังงานได้มากกว่า พลังงานที่ใช้ไป และทั้งหมดนี้ก็คือตัวอย่างนวัตกรรมพืชสวนของเนเธอร์แลนด์ที่พัฒนาโลกของเราให้ดีขึ้น โดยท่าน สามารถเข้าชมฮอลแลนด์พาวิลเลียนได้ในงาน “งานฮอว์ติ เอเชีย และ อะกรี เอเชีย 2015”